



ไฮไลท์

- เปิดใช้งานปฏิริยาต่อเนื่องพร้อมสัญลักษณ์เหมือนกัน 8 ตัว
- ไวลด์ไวกิง, ไวลด์ไวกิงขยาย, ตัวคูณยกระดับและลบบัญลักษณ์
- ปลดล็อกฟรีสปินด้วยสัญลักษณ์อิกตราซิล 3 ตัวขึ้นไป

Red Tiger ขอเสนอ: มรดกของไวกิง EveryWay™

เข้าสู่อาณาจักรไวกิงที่รุ่งเรือง ที่ซึ่งสายลมจะกระซิบเรื่องราวเกรียงไกรไปในเกมมรดกของไวกิง EveryWay™

เมื่อมีสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 8 ตัวมาปรากฏที่ตำแหน่งใดๆ บนวงล้อ จะเป็นการเริ่มการถล่มชนะ ซึ่งจะทำให้สัญลักษณ์ที่ชนะหายไปเพื่อให้สัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้นมา โดยที่ไม่มีขีดจำกัดของปฏิริยาลูกโซ่ดังกล่าว การชนะต่อเนื่องแต่ละครั้งจะเปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมอยู่เหนือวงล้อ จับตาดูไวลด์ไวกิงบนวงล้อที่ 3 และ 4 ไว้ให้ดี เพราะไวลด์แต่ละตัวจะมี 2 ชีวิต หลังจากการชนะครั้งแรก เผ่าดูการเปิดใช้งานคุณสมบัติขยาย ซึ่งจะทำให้ไวลด์ไวกิงขยายออกและครอบคลุมวงล้อทั้งหมด จากนั้นก็เฟลิตเฟลีนไปกับตัวคูณ x2 และ x3 ในการชนะต่อเนื่องครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ หลังจากการชนะครั้งที่ 4 สัญลักษณ์ 10, J, และ Q จะถูกลบออกจากวงล้อ และเผยพลังของอิกตราซิลเพื่อเพิ่มชีวิตให้กับไวลด์ไวกิงและปลดล็อกฟรีสปินและมีตัวคูณที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะคงอยู่อยู่บนวงล้อจนกว่ารอบโบนัสจะสิ้นสุด พร้อมลบบัญลักษณ์ 10, J และ Q ออกไปตลอดทั้งรอบ

พิชิตวงล้อและกลายเป็นส่วนหนึ่งในตำนานไวกิงไปกับเกม มรดกของไวกิง EveryWay™!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 4
วิธีการชนะ	EveryWay™
เงินรางวัลสูงสุด	27,483x
ความเสี่ยง	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	2/5 (ต่ำ - กลาง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.20
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 100
คุณสมบัติ	6 (ไวลด์ไวกิง, อิกตราซิล, ตัวคูณเงินรางวัล, ลบบัญลักษณ์โรยัล, ฟรีสปิน, ซ็อกคุณสมบัติ)
ตัวเลือก RTP ที่ไม่มีแจ็กพอด	90.71%, 92.76%, 94.78%, 95.69%, 95.77%
ตัวเลือก RTP ที่มีแจ็กพอด	90.10%, 90.65%, 92.75%, 94.71%

คุณสมบัติในเกม



ทำให้สัญลักษณ์ที่ตรงกัน 8 ตัวมาปรากฏบนวงล้อเพื่อชนะ จับตาดูสัญลักษณ์ที่ชนะหายไป เปิดทางให้สัญลักษณ์ใหม่หล่นลงมาแทนที่ด้วยปฏิกริยาลูกโซ่แบบไร้ขีดจำกัด

EveryWay™

ไวลด์ไวคิงและปฏิกริยาลูกโซ่

ไวลด์ไวคิงสามารถปรากฏได้ในวงล้อที่ 3 และ 4 เท่านั้น ในตอนเริ่มต้นไวลด์ไวคิงแต่ละตัว จะมี 2 ชีวิต เมื่อสัญลักษณ์ไวลด์เข้าไปอยู่ในกลุ่มสัญลักษณ์ที่ชนะ ไวลด์จะไม่หายไปทันที แต่ชีวิตจะลดลง 1 ชีวิต ซึ่งเป็นการรับประกันว่าจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่อยู่เหนือวงล้อจะช่วยยกระดับความตื่นเต้นให้กับเกม เมื่อเปิดใช้งาน ปฏิกริยาลูกโซ่ต่อเนื่อง การชนะครั้งถัดมาจะมีสัญลักษณ์ไวลด์อยู่ด้วย การเปิดใช้งานจะเปิด คุณสมบัติดังนี้:



ปฏิกริยาลูกโซ่

- ขยาย:** ไวลด์ใดๆ ที่ปรากฏบนวงล้อและที่ปรากฏจากการเกิดปฏิกริยาลูกโซ่จะขยาย ออกเป็นขนาด 1x4 ครอบคลุมทั้งวงล้อ
- x2:** ใช้ตัวคูณ x2
- x3:** ใช้ตัวคูณ x3
- ลบ 10, J, Q:** 10, J, Q จะไม่ปรากฏ

ทุกคุณสมบัติที่เปิดใช้งานจะปิดใช้งานเมื่อการหมุนสิ้นสุดลง



Yggdrasil

อีกรตราซึลจะเพิ่มชีวิตให้กับสัญลักษณ์ไวลด์ไวคิงที่อยู่บนวงล้อขึ้น 1 ชีวิต



ฟริสปิน

ปลดล็อกฟริสปินด้วยการทำให้สัญลักษณ์อีกรตราซึล 3 ตัวขึ้นไปปรากฏบนวงล้อที่ 1, 2, 5 หรือ 6 เริ่มแรก เพลิดเพลินไปกับฟริสปิน 3 ครั้งพร้อมโอกาสที่จะรับเพิ่มอีก 3 ครั้งเมื่อ มีสัญลักษณ์อีกรตราซึลปรากฏเพิ่มเติมในช่วงคุณสมบัติ ในช่วงฟริสปิน รับประโยชน์จาก คุณสมบัติการลบสัญลักษณ์ 10, J, Q และสัมผัสกับประสบการณ์ที่ตัวคูณจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวคูณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นที่ x1 กลุ่มสัญลักษณ์ที่ชนะแต่ละกลุ่มจะเพิ่มตัวคูณขึ้นทีละ 1 ซึ่งจะยังคงอยู่บนวงล้อตลอดรอบโบนัส แม้แต่การหมุนที่ไม่มีชัยชนะก็ยังคงมอบการหมุนพิเศษที่จะทำให้เกมคงความเร้าใจไว้ได้เพื่อความตื่นเต้นขั้นสุด

ชื่อคุณสมบัติ

- ไวลด์ไวคิง 2 ตัว:** รับประกันว่าไวลด์ไวคิงจะปรากฏ 2 ตัวด้วยราคา 40x เท่าของเงินเดิมพัน
- ฟริสปิน:** รับประกันว่าสัญลักษณ์อีกรตราซึลจะปรากฏ 3 ตัวขึ้นไปด้วยราคา 100x เท่าของเงินเดิมพัน



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
VikingsLegacyEveryWay	ตัวเลือก RTP ที่ไม่มีแจ็กพอต	vikingslegacyeveryway	vikingslegacyeve	90.71%, 92.76%, 94.78%, 95.69%, 95.77%
VikingsLegacyEveryWay	ตัวเลือก RTP ที่มีแจ็กพอต	vikingslegacyeveryway	vikingslegacyeve	90.10%, 90.65%, 92.75%, 94.71%

การสมทบแจ็กพอต 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพอตของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมมรดกของไวคิง EveryWay™ อาจจะไม่เลือกเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอตของ Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชัน แจ็กพอตของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอตเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมพื้นฐานแจ็กพอตที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.10% กับการสมทบแจ็กพอต 1% ทำให้ RTP โดยรวมมีค่าเป็น 91.10% RTP ในส่วนของเงินสมทบแจ็กพอตจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันฉบับเต็ม: [ที่นี่](#)